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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 

 การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกานายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์เปิดประชุมและให้สมาชิกปรึกษาหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับ
ปัญหาในพื้นที่ของสมาชิก ฯท่ีได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ใช้เวลาประมาณ ๑ 
ชั่วโมง ๓๐นาทีภายหลังการปรึกษาหารือ เมื่อครบองค์ประชุมประธานฯได้เข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมการถามตอบกระทู้ถามสด ดังนี้ 

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๑ เรื่องปัญหาโครงการรับจํานําข้าว ถามโดยนายวรงค์ เดชกจิ
วิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ว่าจากการดําเนิน
โครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาล ได้ปรากฏว่ามีการทุจริตและข้อบกพร่องหลายประการ 
ส่งผลให้เกษตรกรทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อน รฐับาลจะมีแนวทางในการดูแล
อย่างไร 

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบว่า การรับจํานําข้าว
นั้นที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการเปิดรับจํานําโดยไม่จํากัด ซึ่งในกรณีขั้นตอนการรับจํานํามี
เจ้าหน้าท่ีในแต่ละจังหวัดดูแลเกือบทุกจุดแต่ก็ยังเกิดการทุจริตการรับจํานําข้าว 
ส่วนกลางกเ็ลยได้มีการอนุมัติให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตจากส่วนกลางไป
ดูแลอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่แล้วขณะนี้ ซึ่งถา้หากพบว่ามีการเอารัด เอาเปรียบเกษตรกร
จริงโดยการกระทําของโรงสีก็จะได้ดําเนินการอย่างเด็ดขาดและขึ้นแบล็คลิสต์โรงสีท่ีเอา
เปรียบทันที 

นายวรงค์ ถามต่อว่าถ้ามีคณะกรรมการจากส่วนกลางที่ไปตรวจสอบการทุจริตไปรับของ
กํานัลจากเจ้าหน้าท่ีก็ไม่ได้มีผลในทางปฏิบัติแน่นอนซึ่งภายใต้ภาวะเศรษฐกิจย่ําแย่ใน
ขณะนี้รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาการถูกโกงของเกษตรกรได้อย่างไร 
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นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบอีกครั้งว่าขณะนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ลงพื้นที่ไปแล้วต้ังแต่เมื่อวานซึ่งก็ได้กําชับให้ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด อย่างไรก็ดี ก็คงต้องขอให้พี่น้องเกษตรกรช่วยชี้เบาะแสให้ด้วยกรณีเกิดการ
ทุจริตในพื้นที่ ซึ่งถ้าตรวจสอบได้ก็จะดําเนินคดีทันที 

นายวรงค์ ถามต่อว่า ถ้าหลังจากนี้ไปชาวนายังถูกโกงอยู่อีกจะรับผิดชอบอย่างไรนาย
บุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันอีกครั้งจะดําเนินการ
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดทันทีพร้อมขอข้อมูลท่ีนายวรงค์นํามาแสดง
ประกอบการถามกระทู้ด้วยและตนเองก็จะลงไปตรวจสอบและดําเนินการในพื้นที่ด้วย 
ซี่งถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็ขอให้ส่งให้และพร้อมเชิญคุณวรงค์ไปดูพื้นที่ด้วยกัน 

กระทู้ถามสดเรื่องที่  ๒  เรื่องปัญหาเกษตรกรผู้เพาะปลูกสับปะรด ถามโดยนาย
ประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรค
ประชาธิปัตย์ว่าปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดทั่วประเทศ ๒๑ จังหวัดได้รับความ
เดือดร้อนเป็นอย่างมาก รัฐบาลมีแนวทางแกไ้ขปัญหาอย่างไร 

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอบว่าปัญหาการล้น
ตลาดของสับปะรดขณะนี้นั้น ตามข้อเท็จจริงเกิดจากการส่งออกสับปะรดขณะนี้ไม่
สามารถส่งออกได้มากเนื่องจากกําลังซื้อตลาดต่างประเทศลดลง ซึ่งปัญหานี้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทําโครงการเพื่อเสริมสภาพคล่องให้โรงงงานสับปะรดไปส่วน
หนึ่ง และสําหรับในเรื่องผลผลิตสัปปะรดที่จะออกมาอีก ๘ แสนตันในเดือนเมษายนนี้
เป็นต้นไปซึ่งจะสร้างภาระให้กับความสามารถของโรงงานที่มีอยู่น้อยนั้น รัฐบาลก็มี
แนวความคิดในการดําเนินการของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรดซึ่ง
ได้มีการประชุมเพื่อช่วยกันแก้ไขปญัหาดังกล่าว โดยได้ข้อสรุปในที่ประชุมตกลงที่จะรับ
ซื้อสับปะรดของเกษตรกรแทนในวงเงินที่ต้ังไว้เบื้องต้น ๘๐๐ล้านบาทแต่ก็เป็นเพียง
แนวทางแรกซึ่งยังไม่มีข้อยุติ และก็มีแนวทางที่สองคือการแปรรูปสับปะรดในวงเงิน
งบประมาณ ๑,๖๐๐ ล้านบาท ส่วนแนวทางที่ ๓ คือการนาํสัปปะรดแปรรูปออกไป
จําหน่ายในราคาถูก ซึ่งทั้ง ๓ แนวทางดังกล่าวก็ยังไม่ตกผลึกในข้อสรุป และจะต้องมี
การประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์อีกครั้งเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดต่อไป 
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คุณประมวล ถามต่อว่า ถ้าจะดําเนินการแปรรูปสัปปะรดตอนนี้คงไม่ทันแล้วเนื่องจาก
สัปปะรดของเกษตรกรส่วนใหญ่เท่าท่ีตรวจสอบได้เน่าเสียเกือบหมดแล้ว เลยอยากถาม
ว่าวงเงิน ๘๐๐ ล้านบาทที่ต้ังไว้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจะสามารถดําเนินการได้เมื่อไหร่ 

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอบว่าในสัปดาห์
หน้าจะได้มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์อีกครั้งเพื่อชี้ขาดในแนวทางเร่งด่วน
ท่ีสุดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดต่อไป 

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓ เรื่องแนวทางการเตรียมการแก้ปัญหาอุทกภัย ถามโดยนาย
พายัพ ปั้นเกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย ว่าจากปัญหามหาอุทกภัยในช่วง
ปีท่ีผ่านมาได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนต่อประเทศและประชาชนอย่าง
รุนแรงส่งผลให้ประชาชนและนักลงทุนต่างชาติวิตกกังวลมาก และเกรงว่าปี ๒๕๕๕ จะ
เกิดขึ้นอีก รัฐบาลจะมีแนวทางในการดูแลอย่างไร 

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบในภาพรวมว่า ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ๖๕ จังหวัดในปีท่ีผ่านมา 
โดยเริ่มจากต้นน้ํารัฐบาลก็ได้มีการเตรียมโครงการทําฝายชะลอน้ํา โครงการแก้มลิงและ
โครงการปลูกป่าโดยให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทยและประสานผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัดท่ีได้รับผลกระทบบูรณาการการดําเนินงานร่วมกัน ซึ่งในส่วนของการ
ดูแลต้นน้ําก็จะดูแลท้ังแม่น้ําปิง วัง ยม น่าน ดูแลเรื่องโครงการแก้มลิง รวมทั้งดูแลการ
ผ่องถ่ายน้ําจากเขื่อนต่าง ๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนสิริกิต์ นอกจากนี้ใน
เขตกรุงเทพมหานคร หัวใจหลักในการบริหารน้ําลงสู่ทะเล รัฐบาลก็ได้มอบหมายให้ทาง
กรุงเทพมหานครขุดลอกคูคลองต่าง ๆในกรุงเทพ ซึ่งก็ได้ดําเนินการแล้วและคิดว่าจะ
เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ก็ยังต้องดูเรื่องสถานีสูบน้ําด้วย โดยเฉพาะ
ในการซื้อเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เพิ่มเติมทดแทนเครื่องที่เสียอยู่ ส่วนการเตรียมพื้นที่รับ
น้ํานั้น ท่านนายกก็ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อจัดหาพื้นที่รับน้ํานอง
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อมอบหมายให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเป็นแม่งานใน
พื้นที่พร้อมให้ส่งเจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่วนงานที่เกี่ยวข้องใน 
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การดูแลเรื่องน้ําไปสํารวจควบคู่กบัผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้กําหนดระยะเวลาไว้ภายใน 
๑๕ วันให้มีการตรวจสอบพื้นที่รองรับน้ําไว้ให้พร้อมด้วย  

นายพายัพ ถามต่อในส่วนการทํางานของกทม. ในการดูแลน้ําท่วมมีนโยบายอย่างไรที่
ทําไปแล้วบ้างและจะดําเนินการอย่างไรในส่วนอื่น 

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบว่า รัฐบาลได้มอบเงินให้กรุงเทพมหานคร ๑,๖๐๐ ล้านเพื่อให้มีการบูรณาการลุ่มน้ํา
ในเขตกทม. ซึ่งกทม.ก็ได้บูรณาการงานร่วมกับกองกําลังทหารพัฒนาดูแลคู คลองแล้ว 
๓๗๗ คลองในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก็ได้ดูแลคลองในฝั่งตะวันตกอีก  ๖ คลองซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลอง
มหาสวัสด์ิและคลองทวีวัฒนาคาดว่าในส่วนนี้จะแล้วเสร็จกลางเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ 
สําหรับส่วนคลองที่เหลืออยู่ก็กําลังดําเนินการเร่งรัดโดยประสานกทม.ให้เร่งดําเนินการ
ภายในเดือนเมษายนนี้และจะแล้วเสร็จในเดือนพ.คนี้เช่นเดียวกนั ส่วนการขุดลอกคู 
คลองนั้นก็ได้มีการเร่งรัดทางกทม. ซึ่งจะให้กระทรวงมหาดไทยได้กําชับเร่งดําเนินการ
อีกทางหนึ่ง 

นายพายัพ ถามต่อเรื่องภัยแล้งที่เกิดขึ้นขณะนี้ รัฐบาลจะมีแนวทางดูแลปัญหาอย่างไร 

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบต่อว่าในการประชุมครม.แต่ละสัปดาห์รัฐบาลก็ได้เป็นห่วง ๓๔ จังหวัดท่ีประสบ
ปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท้ังหมดที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง
เตรียมแผนเผชิญเหตุไม่ว่าจะเป็นด้านการเตรียมรถน้ํา เครื่องสูบน้ํา นอกจากนี้ก็ได้มีการ
ต้ังศูนย์ของกรมทรัพยากรน้ําของกระทรวง ฯในจังหวัดต่าง ๆอย่างทั่วถึงเพื่อดูแลผู้ท่ี
ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งเปิดจุดบริการน้ําสะอาดในแต่ละพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยโดยนําน้ํา
บาดาลใต้ดินมาผลิตน้ําสะอาดให้ประชาชนได้ด่ืมอย่างปลอดภัย 

กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๑ เรื่องการบูรณะซ่อมแซมถนนที่ชํารุดเสียหายจากอุทกภัยน้ํา
ท่วมปีท่ีผ่านมาถามโดยนายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยว่า 
รัฐบาลมีแนวทางซ่อมแซมถนนที่ชํารุดเสียหายอย่างไรทั้งช่วงน้ําท่วมท่ีผ่านมาและ
หน้าแล้งในปีนี้ 
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พลตํารวจโทชัชจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบว่า กระทรวง
คมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทสํารวจถนนที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยน้ําท่วมท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดลพบุรี สระบุรี เพรชบูรณ์ สิงห์บุรีแล้ว
ตามท่ีท่านนายกได้ห่วงใยและลงพื้นที่สํารวจเองโดยกําชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัด
ซ่อมแซม ซึ่งขณะนี้กระทรวงคมนาคมก็ได้สํารวจแล้วเฉพาะ ๔ จังหวัดท่ีกรมทางหลวง
รับผิดชอบถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปีท่ีผ่านมา ๑๐๓ โครงการซึ่งเป็นเงิน
งบประมาณในการซ่อมแซมทั้งสิ้น ๑,๕๔๔ ล้านบาทโดยขณะนี้ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณแล้ว ๘๑ โครงการวงเงินงบประมาณรวม ๑,๒๗๐ ล้านบาทส่วนโครงการที่
ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก็มีการดําเนินการสํารวจความเสียหายเพิ่มเติมเพื่อจัด
เข้าแผนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๖ ต่อไป ส่วนถนนในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทนั้นได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจํานวน ๔๘ สายใน
วงเงินงบประมาณในการซ่อมแซมท้ังสิ้น ๔๙๔ ล้านบาทได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
เรียบร้อยแล้วและกําลงัดําเนินการประกวดราคาในการหาผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่ สําหรับ
ถนนรอบอ่างเก็บน้ําและเขื่อนในจังหวัดลพบุรีส่วนใหญ่ในระยะทางประมาณ ๑๓๐ 
กิโลเมตรซึ่งเป็นถนนราดยาง ส่วนนี้กรมชลประทานได้มอบให้กรมทางหลวงชนบทแล้ว
โดยกรมทางหลวงชนบทก็ได้เข้าซ่อมบํารุงเป็นปกติอย่างต่อเนื่อง ส่วนการเร่งสํารวจ
ความเสียหายของถนนโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี แยกเป็นกรมทางหลวงและ
กรมทางหลวงชนบทในส่วนของกรมทางหลวงได้ออกแบบและจัดสรรงบประมาณได้แล้ว 
๓๔  โครงการวงเงิน ๖๑๒ ล้านบาทขณะนี้บางโครงการอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
ส่วนโครงการที่เหลืออยู่ระหว่างการเตรียมการดําเนินการ ส่วนของกรมทางหลวงชนบท
ได้รับผลกระทบจํานวน ๒๐ สายวงเงินซ่อมแซมประมาณ ๑๖๖ ล้านอยู่ระหว่างการ
ประกวดราคา และคาดว่าจะลงนามสัญญาได้หมดทุกสายภายในเดือนเมษายนนี้ และ
คาดว่าจะได้ดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ นี้ 

นายธีระ วงส์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอบเสริมว่า ถนนใน
ส่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานรับผิดชอบนั้นได้มีการดําเนินการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนรอบอ่างเก็บน้ําและถนนบนคันคลองในเขตชลประทานขนาด
ใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการลําเลียง
ผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ สําหรับกรณีถนนรอบ 
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อ่างเก็บน้ํา มีถนนที่ได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จและส่งมอบให้กรมทางหลวงชนบทดูแล
เรียบร้อยแล้ว ส่วนในเรื่องของโครงการขนาดกลางก็มีถนนเข้าหัวงานและถนนบนคัน
คลองซึ่งมีท้ังผิวจราจรท่ีราดยางหรือที่เป็นถนนลูกรังอยู่ท้ังหมด ๑๒ สายเป็นผิวจราจรที่
ราดยางแล้วและยังไม่ได้ราดยางอีก ๔ สายซึ่งส่วนนี้ยังอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
กรมชลประทาน และกรมชลประทานก็ได้ประมาณการถนนที่ได้รับความเสียหาย
ท้ังหมดจากน้ําท่วมปีท่ีผ่านมาทั้งหมด ๙๘ รายการในงบประมาณทั้งหมดกว่า ๓๙๗ 
ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการต่าง ๆที่อยู่ในจังหวัดลพบุรี ๔๖ รายการงบประมาณกว่า ๑๖๐ 
ล้านบาท จังหวัดสระบุรี ๘ รายการ งบประมาณกว่า ๑๗ ล้านบาท จังหวัดเพรชบูรณ์๒ 
รายการงบประมาณกว่า ๒๗ ล้านบาทและจังหวัดสิงห์บุรี ๔๒ รายการงบประมาณกว่า 
๑๙๒ ล้านบาท 

กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๒ เรื่องการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่งริมทะเลบ้านเราะ ตําบลสระแกว้ อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถามโดยนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ว่ามี
แนวทางอย่างไร 

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตอบเบื้องต้นว่าท่ีผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ให้ความสําคัญกับปญัหาน้ําทะเลกัดเซาะมาโดย
ตลอด โดยสืบเนื่องมาจากปี ๒๕๕๐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีการอนุมัติ
แผนเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ให้ความเห็นชอบในการดูแลประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ํากัดเซาะชายฝั่งทะเลไล่ต้ังแต่พื้นที่แม่น้ําปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถึงแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โดยได้รับงบประมาณจากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมก็ได้มีการประสานเพื่อแก้ไข
ปัญหาในปีนี้ (๒๕๕๕) ในพื้นที่ท่ีสอบถามแล้ว 

นางสาวพิมพ์ภัทรา ถามต่อว่าจะสามารถดําเนินการโครงการได้เมื่อไหร่ 

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตอบว่า จะได้ประสานกับกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมยืนยันงบประมาณ
และก่อสร้างในปี ๒๕๕๕ นี้แน่นอน 
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กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๓ เรื่องการแก้ไขปัญหาการพังทลายของตลิ่งแม่น้ําเลย ถามโดย
นางนันทนา ทิมสุวรรณ ว่ารัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่งแม่น้ํา
เลยอย่างไร 

นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบเบื้องต้นว่า เดิม
ภารกิจการสร้างเขื่อนเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย แต่ปัจจุบันผลจากการกระจายอํานาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นจึงทํา
ให้ความรับผิดชอบเปลีย่นเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน แต่อย่างไรก็ตาม
กรมโยธาธิการและผังเมืองก็ยังคงรับผิดชอบในส่วนเฉพาะแม่น้ําท่ีเป็นพรมแดนระหว่าง
ประเทศอยู่เช่นแม่น้ําโขง สาละวิน และแม่น้ําเมย เป็นต้น ถึงกระนั้นก็ตามถึงแม้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการเองก็ยังมีข้อจํากัดบางส่วนในการดําเนินการเช่นเรื่อง
งบประมาณในการดําเนินโครงการ ดังนั้นคณะกรรมการกระจายอํานาจส่วนกลางจึงได้
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยงานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปพลางก่อน สําหรับหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างตลิ่งป้องกันการกัดเซาะของน้ําใน
แม่น้ําสายต่าง ๆนั้นจะเน้นในบริเวณที่มีชุมชนหนาแน่นเช่นในบริเวณวัด โรงเรียน โบสถ์ 
มัสยิด สุสาน พื้นที่ท่ีมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ พื้นที่ท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ตลอดจน
สิ่งปลูกสร้างสาธารณสมบัติต่าง ๆของชุมชนเป็นหลัก สําหรับในส่วนของการก่อสร้าง
เขื่อนจังหวัดเลยนั้น ท่ีผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งไปแล้วจํานวน ๒,๘๑๑ กิโลเมตรซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการในปี ๒๕๕๕ นี้
จํานวน ๕ โครงการคือ เขื่อนป้องกนัตลิ่งริมแม่น้ําเลย บริเวณวัดสีชมพู หมู่ ๙ ตําบล
วังสะพุง อําเภอวังสะพงุ จังหวัดเลย ความยาว ๒๐๐ เมตรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐.๕๐ 
ล้านบาท , เขื่อนป้องกนัตลิ่งบริเวณบ้านกุดโง้ง หมู่ ๙ ตําบลป่าปวน อําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ความยาว ๒๐๐ เมตรวงเงินงบประมาณ ๑๑ ล้านบาท ,เขื่อนป้องกนัน้ําบ้าน
ธาตุ ตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยความยาว ๒๐๐ เมตร วงเงินงบประมาณ 
๑๐.๕๐ ล้านบาท,เขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านลุม หมู่ ๑๐ ตําบลผาน้อย อําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลยความยาว ๒๐๐ เมตรงบประมาณ ๑๒ ล้านบาท และเขื่อนป้องกนัตลิ่งบ้าน
ขอนแดง ช่วงสะพานหนองโปรง อําเภอเมืองจังหวัดเลย ความยาว ๓๐๐ เมตร
งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท 

 



-๘- 

นางนันทนา ถามต่อว่าโครงการทั้ง ๕ โครงการที่รัฐมนตรีได้กล่าวมายังไม่มีโครงการ
แก้ไขปัญหาตลิ่งพังทลายบริเวณบา้นแก่งบง หมู่ท่ี ๒ และบ้านหนองเอี่ยน หมู่ท่ี ๔ 
ตําบลหนองคัน อําเภอภูหลวงเลยจึงอยากทราบว่าจะมีงบประมาณให้หรือไม่ อย่างไร 

นนายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบว่าขณะนี้ ๒ 
โครงการในพื้นที่ดังกล่าวกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการสํารวจแล้วความยาว ๒๐๐ 
เมตร วงเงินงบประมาณ ๑๐ ล้านบาทซึ่งจะได้เร่งรัดให้บรรจุโครงการก่อสร้างภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อไป 

นางนันทนา ถามต่อว่าระหว่างที่ยังไม่ได้ก่อสร้างก่อนถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อาจทํา
ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ในหน้าน้ําหรือหน้าฝนที่จะมาถึงในเดือน
พฤษภาคมนี้ จะมีแนวทางสํารองแผนความช่วยเหลืออย่างไรหรือไม่ 

นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบว่าเรื่องนี้จะได้
ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าอาจจะจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายในปี 
๒๕๕๕ นี้ไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ก่อน ส่วนรายละเอียดจะได้มีการประสานต่อไป 

จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมเรื่องรับทราบ
นโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ต่อเนื่องจากการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ ๒๖ สมัยสามัญนิติบัญญัติวันพุธท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
โดยการอภิปรายเรื่องดังกล่าวได้สลับระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในการให้
ข้อคิดเห็น และข้อสังเกตต่อนโยบายการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ซึ่งเกดิขึ้นมาเป็นเวลาต่อเนื่องหลายปี ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะของ
พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ก็ได้ให้ความคิดเห็นใน
ฐานะที่เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากกว่าอย่างน่าสนใจหลายประการไม่ว่า
จะเป็นส่วนการดําเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยให้คํานึงด้านตัวบุคคลในส่วนทัศนคติ
ความคิดของคนในพื้นที่ต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น การปฏิบติัหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีในพื้นที่ต่อประชาชนในการคํานึงถึงความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนา ความ
เชื่อและประเพณี รวมทั้งให้คํานึงถึงมิติในการพัฒนาอย่างระมัดระวังที่สุดเนื่องจาก
นโยบายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่ยังคงมีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้
กําลังอยู่ในความสนใจไม่ใช่เพียงประชาชนในประเทศไทยเราเท่านั้นหากแต่อยู่ในความ 



-๙- 

สนใจของชาวโลกที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากด้วยเพื่อไม่ให้เกิดภาพพจน์ท่ีไม่ดีในการ
แก้ไขปัญหาและส่งผลลบต่อในสายตาของสากลต่อไป 

 ภายหลังการอภิปรายได้เวลาพอสมควรพลตํารวจเอกวิเชยีร พจน์โพธิ์ศรี 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ตอบภายหลังการอภิปรายโดยเฉพาะประเด็น
ข้อเสนอในการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษว่า เรื่องนี้เกิดจากแนวคิดท่ีมี
การสอบถามประชาชนในพื้นที่แล้วทําให้เกิดความคิดนี้ขึ้น โดยสมช.ไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และอย่างไรก็ตามรูปแบบการปกครองจะเป็นอย่างไรต้องขึ้นอยู่กับ
หลายภาคส่วนของประเทศจะมีการพูดคุยกันในความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้สมช.ก็
เห็นด้วยกับแนวทางของสมาชิกในการอภิปรายในข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการ
ยุทธศาสตร์แต่ละด้านอย่างเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้และเห็นด้วยกับการ
ประเมินผลการดําเนินการในพื้นที่โดยให้หลายฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการไม่ว่าจะเป็น
นักวิชาการและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง สําหรับมาตรการใช้กฎหมายพิเศษบังคับในพื้นที่ท่ี
ผ่านมานั้นก็มีเหตุผลเพื่อขยายผลการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่โดยได้ผลระดับหนึ่งที่ผ่านมา
และประชาชนส่วนหนึ่งในพื้นที่ก็เห็นว่ากฎหมายพิเศษนี้มีความจําเป็น รวมทั้งมองว่า
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในภาคใต้นั้นมีมูลเหตุจูงใจด้านอุดมการณ์มากกว่าความรุนแรงด้าน
อาชญากรรม โดยแนวทางที่แก้ไขต้องยึดม่ันในแนวทางสันติวิธีเท่านั้น และสําหรับการ
เสนอนโยบายฉบับนี้ต่อที่ประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นนโยบายขาขึ้นของสมช.ในรายละเอียด
การดําเนินงาน และต่อจากนี้ไปนโยบายที่นําเสนอก็จะนําไปสู่ในภาคปฏิบัติต่อไป
ประกอบขอ้สังเกตของสมาชิกครั้งนี้ด้วย จากนั้นพลเอกยุทธศักด์ิ ศศิประภารอง
นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารายงานนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ท่ีนําเสนอในที่ประชุม ฯวันนี้จะได้นําไปเป็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ของกอรมน.และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของศอบต.เพื่อประโยชน์ต่อนโยบายในการ
พัฒนาและการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ต่อไปและข้อสังเกตในที่ประชุมครั้งนี้ก็จะได้
นําไปเสริมกับนโยบายการพัฒนาของสภาความมั่นคงแห่งชาติให้มีประสิทธิผลมากขึ้น
ด้วยเช่นกัน 

 
ปิดประชุมเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา 

 



 
 


